



## ภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ

เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าชะลอตัวตามเศรษฐกิจจีน ญี่ปุ่น และเอเชีย ขณะที่เศรษฐกิจของสหรัฐฯ และกลุ่มยูโรขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2558 เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อน โดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 0.7 (QoQ, saar) ชะลอตัวลงจากร้อยละ 2.0 ตามการลดลงของสินค้าคงคลังและการลงทุน รวมถึงการส่งออกสุทธิที่หดตัวเป็นสำคัญ เศรษฐกิจกลุ่มยูโร ทรงตัวจากไตรมาสก่อนโดยขยายตัวร้อยละ 0.3 (QoQ, sa) โดยมีปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวจากการบริโภคในประเทศทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน แม้การส่งออกสุทธิจะปรับลดลง ขณะที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นหดตัวร้อยละ 0.4 (QoQ, sa) จากที่ขยายตัวร้อยละ 0.3 ในไตรมาสก่อนตามการส่งออกที่หดตัว และการบริโภคภาคเอกชนที่ปรับลดลงมากซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากปัจจัยชั่วคราวด้านสภาพอากาศ ด้านเศรษฐกิจของจีน และประเทศเอเชียชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนตามการส่งออกสุทธิและอุปสงค์ในประเทศที่ชะลอตัวต่อเนื่อง

ในเดือนมกราคม 2559 เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วโดยรวมยังมีทิศทางฟื้นตัว เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวตามการบริโภคภาคเอกชน ในขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัวตามการผลิตรถยนต์ที่เร่งขึ้นหลังจากที่หดตัวไปในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2558 สำหรับเศรษฐกิจกลุ่มยูโร อุปสงค์ในประเทศยังโน้มขยายตัวโดยมีแรงสนับสนุนจากราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับต่ำและการจ้างงานที่ปรับดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การผลิตเริ่มมีสัญญาณชะลอตัวสะท้อนจากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมที่ปรับลดลงหลังจากสูงขึ้นต่อเนื่องในช่วง 4 เดือนก่อนหน้า ด้านเศรษฐกิจญี่ปุ่นชะลอตัวลงจากทั้งภาคการบริโภคและภาคการผลิตสะท้อนจากความเชื่อมั่นผู้บริโภค และดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมที่ปรับลดลง

ด้านเศรษฐกิจจีนในเดือนมกราคม 2559 ชะลอตัวต่อเนื่อง โดยการส่งออกหดตัวในอัตราที่สูงขึ้นตามภาวะซบเซาของการค้าโลกส่งผลให้การผลิตชะลอตัว สะท้อนจากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมที่ยังอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 อย่างไรก็ตาม การปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินโดยรวมขยายตัวสูงขึ้นซึ่งส่วนหนึ่งมาจากผลของมาตรการผ่อนคลายทางการเงินในช่วงที่ผ่านมา<sup>1</sup> สำหรับเศรษฐกิจของประเทศเอเชียชะลอตัวลงจากเดือนก่อนตามการส่งออกที่ยังหดตัวต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์ในประเทศของประเทศส่วนใหญ่ในเอเชียชะลอตัว

อัตราเงินเฟ้อโลกในเดือนมกราคม 2559 ยังทรงตัวในระดับต่ำตามราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลก

29 กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนเศรษฐกิจต่างประเทศ

โทร. 0 2356 7879

<sup>1</sup> ในปี 2558 ธนาคารกลางจีน (PBOC) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยปรับลด One-year Benchmark Lending Rate จากร้อยละ 5.60 มาอยู่ที่ร้อยละ 4.35 และปรับลด One-year Benchmark Deposit Rate จากร้อยละ 2.75 มาอยู่ที่ร้อยละ 1.50 รวมถึงปรับลด Reserve Requirement Ratio ทั้งสิ้น 4 ครั้ง จากร้อยละ 20.0 เป็นร้อยละ 17.5